

HUYỆN ỦY VĨNH BẢO  
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*

Số 230-CV/BTGHU

Vĩnh Bảo, ngày 24 tháng 12 năm 2024

V/v tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8,  
Quốc hội khóa XV; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày  
13/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy định  
số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị

Kính gửi: - Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;  
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy;  
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện;  
- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự  
huyện.

----

Thực hiện Công văn số 2499-CV/BTGTU ngày 23/12/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 13/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

**1. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV**

Sau gần 30 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, khoa học và trách nhiệm cao trước cử tri, Nhân dân và đất nước, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao gửi “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội soạn thảo. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện.

(Có đề cương tuyên truyền gửi kèm)

**2. Tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 13/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy**

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật làm chuyển biến nhận thức và ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính và thi hành án hành chính; phản ánh những quy định pháp luật còn bất cập để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về tổ tụng hành chính và thi hành án hành chính bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trong đó nhấn mạnh, đây là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, là thước đo hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, là thước đo hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền cấp trên đối với chính quyền cấp dưới; là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để bảo đảm quyền lợi Nhà nước, quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện hệ thống thông tin đất đai, số hóa hồ sơ địa chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tuyên truyền hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố và huyện.

### **3. Tuyên truyền Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị**

Tuyên truyền các nội dung được nêu trong Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng phân tích, làm rõ những hành vi vi phạm, xâm phạm cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án bị nghiêm cấm; nội dung và biện pháp bảo vệ đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và người thi hành công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án; các biện pháp phòng ngừa rủi ro, loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ được bảo vệ trong hoạt động tố tụng, thi hành án.

Thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình triển khai thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị và Công văn số 1559-CV/TU ngày 19/11/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị.

Tuyên truyền, biểu dương kịp thời người phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm, xâm phạm đến cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công

vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án.

Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến công tác bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Dương Thị Bích**